



ปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖

คุณวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์

คำประกาศเกียรติคุณ

คุณวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์

ด้วยสภาวิทยาลัยเซนต์อีส์ท์บางกอก ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ ได้พิจารณาเห็นว่า นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีผลงานดีเด่นเป็นแบบอย่างด้านกฎหมาย ในการสร้างสรรค์งานเพื่อพัฒนาองค์กรและประเทศชาติ

นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมดี) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิตไทยจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ได้ดำรงตำแหน่งสำคัญมากมาย อาทิ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค ๓ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ อธิบดีผู้พิพากษา ภาค ๘ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๗ ประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค ๔ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตามลำดับ

ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ ยึดมั่นการทำงานบนความถูกต้องตรงไปตรงมาและมีความละเอียดรอบคอบกับงานที่ได้รับผิดชอบ ทั้งยังอุทิศเวลาให้แก่สังคมโดยการสอนกฎหมายและเป็นวิทยากรให้กับองค์กรต่างๆ ในประเทศ ส่วนด้านการดำเนินชีวิตจะเน้นความเรียบง่าย พอเพียง สร้างความสมดุลตามฐานะ นับเป็นแบบอย่างของบุคคลที่ดำรงตนอย่างมีคุณค่า

โดยเหตุที่นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ เป็นผู้ทรงคุณความรู้ ความสามารถ การใช้กฎหมายอย่างมีเหตุและผล มีเกียรติคุณดีเด่น ในสาขาวิชานิติศาสตร์ ทั้งยังตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการและ

หน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ จนบังเกิดผลดีต่อประเทศชาติอย่างต่อเนื่องและยาวนาน อันเป็นที่
ประจักษ์ สภาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกจึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์เพื่อเป็นเกียรติสืบไป



ปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖

ดร.อนุสรณ์ แสงนึมนवल

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

คำประกาศเกียรติคุณ

ดร.อนุสรณ์ แสงนึมนवल

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ด้วยสภาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ ได้พิจารณาเห็นว่า ดร.อนุสรณ์ แสงนึมนवल เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีผลงานดีเด่นเป็นแบบอย่างของนักบริหาร ผู้มีส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์งานเพื่อพัฒนาองค์กรและพัฒนาชาติ

ดร.อนุสรณ์ แสงนึมนवल สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมีวิศวกรรม จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Master of Engineering สาขาวิชา Environmental Engineering จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย Ph.D สาขาวิชา Chemical Engineering มหาวิทยาลัยโมนาร์ช ประเทศออสเตรเลีย ปริญญาบัตร หลักสูตร ปรอ. วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สาขาวิทยาการตลาดหุ้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า หลังสำเร็จการศึกษา ดร.อนุสรณ์ แสงนึมนवल เริ่มต้นทำงานที่โรงกลั่นน้ำมันบางจาก ตำแหน่ง “วิศวกรอาวุโส” ได้รับมอบหมายให้ดูแลโรงกลั่นดูแลโครงการก่อสร้างโรงกลั่น รวมทั้งดูแลการปรับปรุงโรงกลั่นน้ำมันทั้งหมด จากการใช้ชีวิตในฐานะพนักงาน ฐานะผู้บริหารระดับกลางและก้าวสู่กรรมการผู้จัดการใหญ่ ในบริษัทบางจาก ปีโตเลียม จำกัด(มหาชน) ดร.อนุสรณ์ แสงนึมนवल ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในบางจาก ต่อจากผู้นำยุคแรกจากความล้มเหลว สู่อำนาจสำเร็จจนถึงปัจจุบัน การบริหารจัดการ จนสู่ความสำเร็จ ส่วนหนึ่งมา

จากการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรให้พึ่งตนเองได้ สร้างสภาพการทำงานให้พนักงานมีความสุข เป็นคนดี มีความรู้ เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น โดยเฉพาะการมุ่งมั่นน้อมนำสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงริเริ่มศึกษาวิจัยด้านพลังงานทดแทนจนเกิดผลต่อการใช้ประโยชน์กับผู้นับถือคนไทย ด้วยวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการที่มีเป้าหมายให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในการขับเคลื่อนองค์กร โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงปลูกจิตวิญญาณขับเคลื่อนอย่างยั่งยืน รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการและเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ล้วนนำทางให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน จนได้รับรางวัล ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และด้านธรรมาภิบาล ที่องค์กรและ ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ได้รับอย่างต่อเนื่อง

เกียรติประวัติอันดั่งงามที่มุ่งมั่นพัฒนาสังคมและประเทศชาติด้วยความรู้ความสามารถ อ่อนน้อมถ่อมตน มีความซื่อสัตย์ ของ ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ที่มีผลงานด้านการบริหารจัดการ องค์กรให้ประสบความสำเร็จอันเป็นที่ประจักษ์ชัด สภาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นเกียรติสืบไป